

CA ĐOÀN THIÊN ÂN



Thiên Ân là một ca đoàn trẻ. Không phải trẻ vì tuổi tác của các ca viên, nhưng trẻ vì tuổi của chính ca đoàn. Giáo xứ nay đang chuẩn bị mừng ngân khánh mà Ca Đoàn Thiên Ân chỉ mới vốn vẹn 20 tuổi đời.

Trước đây giáo xứ chỉ cử hành ba Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật. Khi Cha Batholomeo Đỗ Thái Hòa, CMC về làm Chánh xứ, nhận thấy nhu cầu của một số giáo dân cần tham dự một lễ Chúa Nhật thật sớm trong ngày nên Cha xứ đã quyết định thêm một Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc 8:30 sáng. Lúc đầu chỉ có một số nhỏ giáo dân tham dự lễ sớm này vì thật sự là quá sớm đối với các giáo dân ở xa, nhất là vào mùa đông. Lâu dần thành thói quen, giáo dân tham dự lễ sớm ngày một đông dần. Thánh lễ vẫn được cử hành đều đặn mỗi sáng Chúa Nhật. Giáo dân cũng đã tham dự khá đông (khoảng 250 người). Giờ chỉ thiếu phần thánh nhạc của một ca đoàn. Với sự đồng ý của Cha xứ và



tinh thần của một số anh chị em ca viên, anh Nguyễn Đức Long đã lãnh nhận trách nhiệm làm ca trưởng của một ca đoàn mới với tên cúng cơm rất dễ mến, “Ca đoàn Tám Rươi”. Sau khi đã làm quen với giờ giấc và sinh hoạt đều đặn, ca đoàn mới chính thức ra mắt Cộng đồng Dân Chúa với cái tên chính thức là Ca Đoàn Thiên Ân. Lễ bốn mạng của Ca Đoàn được mừng vào ngày Lễ Thăng Thiên hằng năm.

Cùng với thời gian, Ca Đoàn lớn mạnh dần với gần 40 anh chị em ca viên. Việc tập hát hằng tuần vẫn phải làm tại nhà riêng vào mỗi tối thứ bảy, vì cơ sở của Giáo xứ chưa

được đầy đủ. Hằng năm vào mỗi dịp Lễ Bốn Mạng, hoặc các dịp Lễ lớn, Ca Đoàn tổ chức picnic, hoặc liên hoan cho các anh chị em ca viên và gia đình. Vào dịp hè thì thường tổ chức trại hè. Việc tổ chức các ngày lễ, hội họp, hoặc liên hoan đã trở thành một sự cần thiết như một sinh hoạt của Ca Đoàn. Vì vậy, ngoài anh ca trưởng, Ca Đoàn cần có một ban chấp hành để lo các việc trong ngoài, đối nội cũng như đối ngoại. Với sự đồng ý của đa số ca viên, Ca Đoàn đã tổ chức việc bầu chọn các chức vụ như đoàn trưởng, hai đoàn phó nội vụ và ngoại vụ, thủ quỹ, ủy viên phụng vụ, và một liên lạc viên trong nhiệm kỳ hai năm. Những người đã được tín nhiệm trong các chức vụ trên như anh Hoan, anh Khôi, anh Hoàng,

anh Toàn, anh Luân, anh Phương, anh Hùng, chị Chiêu, chị Hạnh, chị Nhung, chị Tâm, chị Phụng ... đã tạo cho ca đoàn một bầu khí phấn chấn và một tinh thần phục vụ cao độ. Riêng anh Thân Đức Mỹ đã cho Ca Đoàn một trang nhà khiêm tốn mang tên "noimai.com". Từ đó Ca Đoàn đã có người đại diện để tham dự những buổi họp chung của Hội Đồng Giáo Xứ cũng như nhận những công tác Giáo xứ trao phó, ngoài việc phụng vụ thánh ca trong các Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần.

Ít năm sau, vì lý do riêng nên anh ca trưởng Nguyễn Đức Long không thể sinh hoạt với ca đoàn được nữa. Việc tập hát đã được giao cho ca trưởng mới là anh Hữu đảm trách. Lúc này tinh thần của anh chị em ca viên lên rất cao. Vì nhu cầu chung của giáo xứ, Cha xứ phải dời giờ Thánh Lễ sớm ngày Chúa Nhật trước nửa tiếng. Cha cũng tế nhị hỏi ý kiến Ca Đoàn về việc dâng Thánh Lễ lúc 8:00 giờ sáng có quá khó khăn cho các ca viên chăng? Nhưng anh chị em ca viên đã không quản ngại, và đã hy sinh đến thánh đường sớm hơn nửa giờ để phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.

Hoan hô tinh thần quảng đại và phục vụ của anh chị em Ca Đoàn Thiên Ân.

Ngoài việc phụng vụ thánh nhạc, Ca Đoàn còn tham gia các công tác khác trong Giáo xứ như phụ giúp các việc bán quán trong các kỳ tổ chức hội chợ mùa xuân cũng như mùa hè, hoặc các dịp giáo xứ tổ chức Tiệc Công Đức, hay Đại Nhạc Hội. Ngoài ra anh chị em ca viên giúp Ca Đoàn gây quỹ qua việc "chạy bàn" cho các đám cưới được tổ chức tại Hội trường của Giáo xứ.

Với tôn chỉ, "hát hay là hai lần cầu nguyện", anh chị em ca viên đã cố gắng với hết khả năng trong những lần tập hát để phục vụ Giáo xứ và Giáo hội. Ca đoàn cũng cố gắng cố động để có thêm những tiếng hát hay đóng góp cho việc phục vụ thánh nhạc trong các Thánh lễ. Một trong những tiếng hát hay, đã từng phục vụ trong ca đoàn mà nay đã thành danh đó là tiếng hát của ca sĩ Trịnh Lam, thuộc trung tâm Paris by Night. Trong hơn

mười năm qua, Ca đoàn đã có những đóng góp đáng kể trong các Ngày Thánh Mẫu hằng năm tại chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở tiểu bang Missouri. Nhờ những lần sinh hoạt nơi Ngày Thánh Mẫu này, mà việc phụng vụ của ca đoàn đã trưởng thành hơn, qua những kỳ học hỏi về thánh ca phụng vụ với nhạc sĩ Phanxico, Cha Ân Đức, Cha Kim Long, thầy Phạm Đức Huyền, ... Hiện nay, Ca Đoàn Thiên Ân đang mong mỏi sự đóng góp của các tài năng trẻ trong Giáo xứ, để mỗi ngày việc phục vụ cộng đồng dân Chúa qua phần thánh nhạc trong các thánh lễ được kết quả hơn.

Thấm thoát 20 năm đã qua, nhiều anh chị em ca viên đã từng tham gia sinh hoạt nay đã tản mát đi các nơi, hoặc vì lý do cá nhân mà không tiếp tục sinh hoạt được. Những anh chị em còn lại nay cũng đã lớn tuổi và bận rộn với gia đình. Những sinh hoạt náo nhiệt ngày nào nay cũng theo tuổi đời mà lắng xuống. Thay mặt Ca Đoàn, xin gửi tới quý anh chị lời cảm tạ và chúc bình an. Xin nhớ lời hứa cũ là chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau hằng ngày qua lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và Sáng Danh. Với những thành viên mới, trẻ trung và hăng say, xin quý vị hãy tiếp bước hăng hái trong tinh thần phụng vụ, để Ca Đoàn ngày càng lớn mạnh trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria. Đặc biệt nhớ cầu nguyện cho nhau, để những công việc chúng ta làm qui hướng về Vinh Danh Thiên Chúa.

